

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

HANA – ได้จริง ก็วิ่งตาม(ทันอยู่)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว... เริ่มจะตื่นตันทันกันมากขึ้นแล้วละสิ สำหรับคนที่มีหุ้น หรือ ซื้อไป

เมื่อวันก่อน วันวานก็ขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองแล้ว แกรมเริ่มเห็นแนว แรงซื้อของต่างชาติ เริ่มจะกลับเข้ามา ก็พาให้ใจยังสดชื่น... ก็ตามธรรมชาติของมันแหละ เห็นอเมซก็ต่อเจอคำถามเหมือนกัน ในเรื่องของตลาด หรือ แนวโน้ม SET Index เนี่ย หลังจากที่เคยทิ้งไว้ในรายการ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ว่าระดับที่ไม่ควรจะลงมาต่ำกว่าคือ 1270... ก็เส้นลงมาซะให้เห็น แล้วก็ดันขึ้นมาได้อย่างทันตาเห็น คำถามก็คือ จะขึ้นแล้วใช่ไหม ลงมาถึงจุดที่มองไว้ แล้วเดี๋ยวอย่างนี้ ต่อไปจะขึ้นจริงๆ หรือ เริ่มจะขึ้นแล้วใช่ไหม... วันนี้ จึงได้ จั่วหัวมาแบบนี้ เลยยังไม่สรุป ซึ่งหากอ่านแล้ว ก็คงไม่ต้องกล่าวกระมัง แต่นั่น ก็ได้แต่หมายความว่า จะไม่มีแนวขึ้นจริงนะ ก็แค่ไม่ต่ำกว่า 1270 ได้ไว้ก่อน แล้วก็ไปดูกันต่อที่สัญญาณของแนวต้าน หรือสัญญาณแนวโน้มที่เป็นอยู่ในทั้งในแง่ของรูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัว และ ค่าสัญญาณของเครื่องมือแนวโน้ม... เอาง่ายๆ ก่อนเลยนะ ระยะสั้น มันจะส่งสัญญาณไปที่ระยะกลางและระยะยาวได้ต่อไป... แปลว่า ตอนนี้อยู่ที่ระยะสั้นก่อน จะเห็นว่าโครงสร้างที่เป็นขาสูง ก็ยังคงเป็นขาสูงอยู่นั่นเอง ซึ่งการจะขึ้นไปถึงไหน หรือ ตรงไหนเป็นจุดซัด ก็ลองลากเส้นกันดู หรือ ถ้าลากไม่เก่ง เลือกจุดไม่ถูก เห็นอเมซเคยกล่าวไว้แล้ว ก็ใช้ค่าเครื่องมือที่บอกในเรื่องของแนวโน้ม ก็จะมีอะไรง่ายไปกว่า SMA25days อีกล่ะ ... นั่นแปลว่า ถ้าจะขึ้น ก็ได้แหละ แต่ต้องดูกันที่ระดับของเรื่องที่กำลังกล่าวมา... ถ้าจะผ่านได้ หรือ ขึ้นไปยืนได้จริงๆ จริงวิ่งตามขึ้นรถในตอนนั้น ก็ไม่น่าจะสาย

ดูตามเกม... ไม่ว่าจะเล่นเกมตามตัวที่มีราคาแพงๆ อย่าง DELTA หรือเปลา แต่เกมของหุ้นในกลุ่มนี้ ก็ดูดี ๆ แทบทุกตัวนะ... ถ้าอย่างนั้น ยังไม่ต้องไปหาเรื่องอะไรหรอก ว่าไปตามเกมของกราฟก็พอ

แนวรับ : ... 43.5-42.5 จริง ๆ **ไม่ควรหลุด 42.0 ลงมา**

เป้าหมาย : ... 44.5 ถ้าผ่านไประยะสั้น **อาจจะลุ้น 50.0-52.0**

Price Chart...(HANA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HANA... จากการพักตัวที่ผ่านมา เราจะเห็นว่า การขึ้นในวันวาน เราอาจจะกล่าวได้ว่า มีภาพของ Price Pattern ในเชิงบวก... ซึ่งจริงๆ แล้ว ของเดิมที่เรา เคยดูกันไป ก็เรื่องของ MA. ที่มีภาพของ Bullish มาก่อนหน้านั้นแล้ว และ การแกว่งๆ ในช่วงพักตัวนั้น สัญญาณของ MA. ก็ได้บ่งชี้ว่าจะเสียแนวโน้ม หรือว่า จะเปลี่ยนจากกระทิง เป็นอย่างอื่น... หรือ ถ้าจะเล่นด้วยเส้น SMA25days อย่างเดียวก็น่าจะได้ (ในภาพนี้ EMA.) แล้วเราก็ดูที่สัญญาณหรือค่าของ MA. ไป... แต่ตอนนี้เราก็อาจจะต้องมองว่า เราไม่ใช่ไม้ต้นๆ แล้วนะ ดังนั้น เราอาจจะแก๊งกำไร ที่มองไม่ยาวนัก เป้า 50-52 ก็อาจจะไปได้ แต่ต้องยืน 44.5 ให้ได้มันคงก่อนด้วย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำ การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน